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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 228–6/๒๕66 
วันพฤหัสบดี ที่  29  มิถุนายน  ๒๕66  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 อาจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

 (  (รองอธิการบดี) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 
 



๒ 
 

21 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

22 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
23 อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
  1 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (  (ลาประชุม) 
  2 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส ผู  กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 

(   (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  5 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  8 นายวรรณะ  เจริญศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  9 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
10 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
11 นายสิทธิพงศ์  ธรรมโชตัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  4 รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ชูพูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  8 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16 รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 
  เทคโนโลยี 
17 สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ  จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา โสภาจารย์ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
19 อาจารย์ณัฐชา สาระมาศ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
20 อาจารย์พัชรินทร์ บุญนุ่น อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
21 อาจารย์ณัฐิรงค์ กฤตานนท์ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
22 อาจารย์พรธิกาญจน์ พรหมเพชร อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
23 อาจารย์ศุภสุตา ตันชะโร อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
24 อาจารย์อำมรรัตน์ คงกะโชติ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
25 อาจารย์ธมลชนก คงขวัญ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
26 อาจารย์พิเชฐ  สุวรรณโณ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
27 อาจารย์เพ็ญนภา เชาวนา อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
28 อาจารย์น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย อาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
30 สัตวแพทย์หญิงมธุรส  สุวรรณเรืองศรี อาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
31 สัตวแพทย์หญิงวิภาพร จารุจารีต อาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
32 อาจารย์สุนิษา  คงทอง อาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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33 อาจารย์ณัชธฤต  ฤกษ์งาม อาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร  ใจดำรง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 228 – 6/๒๕๖6  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

1.1.1  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน 
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ    

   เนื่องจากวาระที่ 4.2 ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซึ่ง
เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้
ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมาจากการคัดเลือก
กันเองของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวนสองคน และจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
จำนวนหนึ่งคน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 และได้ประกาศผลการเลือก เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2566 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยผลการเลือกมีดังนี้ 

   1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวนสองคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 
   1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส    คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน 

ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
        2.1  นายภาณุมาศ  สุยบางดำ     ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุม 

1.1.2  มอบเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  
   ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก 

อาจารย์สุนิษา  คงทอง  และอาจารย์ณัชธฤต  ฤกษ์งาม  อาจารย์สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับ
รางวัลทางนวัตกรรม (Bronze Medal) ผลงานเรื่อง “Bio Thermal Sensitive Hydrogel” จากการเข้าร่วมงาน
ประชุม The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 26-30  เมษายน  2566 
ณ นครเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส 
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   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้
มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี 

1.1.3  หนังสือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  
   ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจกหนังสือโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)  ให้แก่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน โดยหนังสือโครงการ U2T เป็นการรวบรวมผลงานที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา เป็นโครงการที่ริเริ่มของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เป็นกิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบดำเนินงานโครงการฯ รายตำบลในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย     
78 ตำบล 5 จังหวัด ซึ่งรายละเอียดในเล่มมีหลายโครงการที่น่าสนใจมาก ทั้งนี้ เห็นว่าหากเป็นไปได้ โครงการฯ นี้ 
ควรจะมีความต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วก็จบ หากมหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะสร้างเครือข่ายและดำเนินการให้มี
ความต่อเนื่อง และให้มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ OTOP หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ “JUNGHUU” ที่
มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการต่อไปในอนาคตได้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนมิถุนายน  2566   

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมิถุนายน  2566  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  -  งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดยอาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ ร่วมกับ Dr. Henry Heng, CEO, Nanyang Polytechnic International, Singapore ได้ดำเนินการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill/reskill) ในระหว่างวันที่ 4-8  มิถุนายน  2566 ในหลักสูตรการอบรม
ด้านการบริหาร Transforming Educational Institution into I4.0 and smart Nation Ready ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร จำนวน 32 ราย และในระหว่างวันที่ 19 -23  มิถุนายน  2566 ฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยี 
(Artificial Intelligence) ให้แก่บุคลากรสายวิชาการจำนวน 20 ราย ทั้งนี้ ตลอดหลักสูตรการอบรม ทาง Nanyang 
Polytechnic International ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมกับให้บุคลากรได้ร่วมทำ Workshop 
รวมถึงศึกษาดูงาน ณ บริษัทที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์  ประกอบด้วย MakerSpace, Marina BarrageURA Gallery, 
Sanwa Intec, Developing I&E Spirit of Students AI SINGAPORE SENSETIME เพ่ือได้นำมาบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอนและการจัดทำหลักสูตร Non Degree ให้กับมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เล็งเห็นถึงความร่วมมือที่สามารถ
พัฒนาร่วมกันได้ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือสนับสนุน ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง  
2 สถาบัน ณ Nanyang Polytechnic International, Singapore 

  -  ระหว่างวันที่ 26-29  มิถุนายน  2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับคณะ
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์ด้านการประมงและ
วิทยาศาสตร์ทางน้ำ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน ธัญกิจจานุกิ จ คณบดี
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร  ศาสตราจารย์เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ 
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จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้  ในการเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา
ต้นฉบับบทความวิจัยให้มีความสมบูรณ์ และสามารถตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติและนานาชาติได้ต่อไป โดย
จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

  -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
  1. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการจัดอันดับใน 

2023 Times Higher Education (THE) Impact Rankings และสามารถรักษาอันดับ 1,000 อันดับแรกจาก
มหาวิทยาลัยกว่า 1,000 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมการประเมินใน 4 เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) ประกอบด้วย  SDG 4: Quality Education, SDG 9: Industry Innovation and 
Infrastructure, SDG 14: Life Below Water, SDG 17 : Partnerships for the goals ทั้ งนี้  ม ห าวิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอยู่ในอันดับที่ 90 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศไทย สำหรับตัวบ่งชี้ 
SDG 14: Life Below Water นับเป็นการพิสูจน์ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้บรรลุวิสัยทัศน์ใน
การพลิกโฉมการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ติดอันดับ 10 ของประเทศ ด้าน Wildlife and 
Fisheries Management & Conservation จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ https://edurank.org/ ซึ่งเป็นการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์ทางด้านการจัดการทรัพยากรประมง ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทของ
มหาวิทยาลัยที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยได้เป็นอย่างดี จนครองอันดับที่ 10 ของประเทศไทย และอยู่ในอันดับ
ที่ 225 ของเอเชีย 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า มีหลายโครงการที่น่าสนใจ ที่ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างเช่น การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ ที่เป็นโครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ และคาดว่าจะสร้าง
เครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งและสามารถที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร  ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มีที่มาก็คือ Journal of Fisheries and Environment ของคณะประมง ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus Q4 และวารสารวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 ซึ่งทั้ง 2 วารสารดังกล่าว ก็ได้
เข้าร่วมโครงการกับศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เพ่ือที่จะยกระดับวารสารของ มทร.ศรีวิชัย เป้าหมายก็เพ่ือ
ปรับปรุงและเข้า Scopus ฉะนั้น จึงต้องการ Paper ดี ๆ Submit เข้าวารสาร จึงได้ร่วมมือกันจัด Workshop นี้ขึ้น 
โดยมีการแบ่งกลุ่มกัน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งคาดว่าจะมี Paper ที ่Submit 
อย่างน้อย ๆ จำนวน 10 Paper ที่เป็นของ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมโครงการ 4 ราย 
น่าจะ Submit เข้า Scopus Q4 ได้ ก็จะเป็นการเพ่ิมจำนวนตีพิมพ์นานาชาติได้มากขึ้น และจากการที่ผู้ เข้าร่วม
โครงการ ทั้ งหมด 37 คน ซึ่งมีทั้งนักวิชาการกรมประมง มีทั้ งอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย ได้หารือร่วมกัน ก็เกิดเครือข่ายการวิจัยขึ้น ที่จะส่งผลดีต่อไปในอนาคต  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
  - ไม่มี - 



๗ 
 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  รายงานการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2566 ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ในการฝึกอบรม “หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูง” 
รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สบส.2) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
   ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ว่า ตามที่ได้ ไปศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ในการฝึกอบรมโครงการ สบส.2 ซึ่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเพ่ือรองรับบริบทของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่ งเป็นที่ทราบกันดีว่ากระทรวง อว. มาจากการควบรวมของ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการ ทำให้เห็นถึงความพยายามของ
ประเทศไทยในอดีต ที่ผ่านมาหลายปีกว่าจะมาเป็นกระทรวง อว . ได้ โดยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาตาม พ.ร.บ.  
จะให้กระทรวง อว. กำกับเท่านั้น ซึ่งในการกำกับในเบื้องต้นนั้น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะต้อง 1) เป็นนิติบุคคล   
๒) เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ ๓) มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีเสรีภาพทางวิชาการ ๔) 
สามารถพัฒนาระบบบริหารที่เป็นของตนเอง และ ๕) อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษาของ
ตนเอง ซึ่งความหมายของการเป็นนิติบุคคลกับการเป็นส่วนราชการในกำกับของรัฐ ทำให้เกิดความคล่องตัวและมี
เสรีภาพทางการศึกษา อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะอยู่ในกำกับ แต่ก็ต้องมีหลักการบริหารจัดการที่ดี 
โดยต้องสร้างคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตาม Spider Chart ในการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาให้มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประกอบไปด้วย 5 ข้อ ได้แก่ Context Mission and Goals, Management, Autonomy, 
Accountability, Participation 
  โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องตั้งนโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย ให้ดี แล้วมาบริหารจัดการเพ่ือไปสู่ความ
เป็นอิสระ (Autonomy) ส่วนในเรื่องความรับผิดชอบ (Accountability) จะต้องมีการหางบประมาณมาสนับสนุนได้
อย่างเพียงพอ มีการสร้างรายได้ และการมีส่วนร่วม (Participation) ของบุคลากรในองค์กร ซึ่ง Spider Chart ควร
จะมีทุกครึ่งปี หรืออย่างน้อยทุกปี เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการได้สมบูรณ์แบบ และจะได้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษา
ก้าวหน้าไปตามบริบท พันธกิจ และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งในอดีตจะมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control: 
QC) แต่เรื่องการประเมินผลงาน (Performance) ของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต จำเป็นจะต้องทำขึ้นมาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอง  ทั้งนี้ ในอดีตก่อนจะมาเป็นกระทรวง อว. สถาบันอุดมศึกษามุ่งเพียงแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เช่น มุ่งในเรื่องการวิจัย มุ่งในเรื่องบริการวิชาการ ซึ่งระดับมาตรฐานหรือความเข้มข้นก็แยกกันไป ว่าแต่ละ
มหาวิทยาลัย จะไปอยู่ในกลุ่มใด โดยจะมี bias ภายในของแต่ละสังคม แต่เมื่อมีการจัดตั้งกระทรวง อว. ก็ได้มีการ
แยกกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์ (Objectives) ดังนี้ 
  1. กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็น
ทิศทางของประเทศและมีคุณภาพระดับโลก และสร้างและพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์ตลาดแรงงานระดับโลก 
  2. กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ตามความต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามทิศทางและจุดเน้นของประเทศ 
  3. กลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
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  4. กลุ่มการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา  มุ่งเน้นการนำคำสอนทางศาสนาต่าง ๆ  
มาผสมผสานกับวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ปลูกฝัง
จิตสำนึกและคุณธรรมที่ดีงาม 
  5. กลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะ  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
ความรู้ เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
  โดยกลุ่มแรก จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Frontier ก็คือไปวิจัยในระดับโลก ในกลุ่มที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ คือ เน้นทักษะการลงมือภาคปฏิบัติ (Hands-on) ในกลุ่มที่ 3 จะเน้นการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น 
เน้น Community colleges  ส่วนในกลุ่มที่ 4 จะเป็นทางด้านศาสนา รวมไปถึงศาสนสถานของแต่ละศาสนา และ
กลุ่มที่ 5 จะเป็นกลุ่มเฉพาะ (Specific) เช่น นักบิน วิทยาลัยการเดินเรือ เป็นต้น ซึ่งในการไปศึกษาดูงานที่สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ก็ได้ไปศึกษาแบบอย่างต่าง ๆ ในรัฐบาวาเรีย  ซึ่งมีหลักการ แนวทาง คล้ายคลึงกับกระทรวง 
อว. โดยมกีารวางนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย และนำอุตสาหกรรมเข้ามาควบรวมกัน ซึ่งของรัฐบาวาเรีย จะมีการศึกษา
แบบอย่าง ดังนี้ 
  TUM (Technical University of Munich)  เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนา 
  KU (Katholische Universität Eichstätt)  เกี่ยวกับศาสนาและสังคม 
  SDI (SDI University)  เกี่ยวกับสังคมและอุตสาหกรรม 
  BRI (Bavaria Research and Innovation)  เกี่ยวกับนโยบายและการวิจัย 
  จากการได้ไปศึกษาดูงาน ทำให้เห็นการบริหารจัดการที่หลากหลายของมหาวิทยาลัย และยังได้รับ
ทราบปัญหาที่คล้ายกับบางปัญหาของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย คือ ปัญหาระบบบริหารภายใน เป็นต้น ซึ่ง Technical 
University of Munich (TUM) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) อันดับที่ 21 ของโลก ทางด้านวิจัยและ
พัฒนา สูงสุดในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป ซึ่งใน TUM Matrix. Systems Integration มีระบบที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก 
ทั้ งระบบ BioMedical Engineering, Biotechnology & Sustainability, Robotics & Machine Intelligence, 
Data Sciences, Materials, Energy & Process Engineering, Design ซึ่งการจะดำเนินการให้เกิดระบบทั้งหมด
ได้ ต้องมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ที่แม่นยำ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(Computer Sciences) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กลไกคอมพิวเตอร์ดิจิทัล โดยของ TUM จะลงลึกไปจนถึงทฤษฎี 
Quantum Physics ซึ่งปัจจุบันมีการนำมาใช้กับพระพุทธศาสนา ช่วยอธิบายหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้
เป็นอย่างดี ดังนั้น ของเยอรมัน จะนำเอา Quantum Physics มาเป็นจุดเด่นด้วย ทั้งทางด้านพลังงาน พลังงาน
ไฮโดรเจน ไฟฟ้า รถไฟฟ้า พลังงานความร้อน (Thermal Energy) รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม แต่
สามารถนำมาอธิบายกับพุทธศาสนาได้ ทั้งพลังงาน เทคโนโลยี เครื่องมือ ในรูปแบบของการคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ มาปรับเปลี่ยน (Modify) เรื่องนี้มาเป็นของมหาวิทยาลัยฯ เอง 
แล้วตั้งพันธกิจ วางนโยบาย แล้วทำให้เกิดการมีส่วนร่วม (Participation) ในทุกคณะของมหาวิทยาลัยฯ ได้ จะเกิด
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะ ว่า TUM Matrix. Systems 

Integration เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ น่าจะลองพิจารณาดูว่าสามารถดำเนินการในรูปแบบนี้ได้หรือไม่
และในเรื่องของการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ก็มีความสำคัญ  
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

1.4.2  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กล่าวว่า สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนพัฒนาทะเลสาบสงขลา 
ก็อาสาจะมาช่วย โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย โดยองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้เดินทางไปยังเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล ในการร่วมพัฒนา
เกาะ ซึ่งต่อไปก็จะให้ไปช่วยพัฒนาที่เกาะเต่า เกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย ทั้งนี้ เมื่อวันที่  
22 – 24  มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ตนและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางมายังภาคใต้พร้อมกับคณะ
ผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งมีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่
จังหวัดชุมพร การเดินทางไปครั้งนี้ จะเน้นไปดูในเรื่องสวนทุเรียน สวนผลไม้ต่าง ๆ แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาไป
ถึงเรื่องประมงด้วย นอกจากนั้นคณะยังได้เดินทางไปยังเกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะสมุย ในการเดินทางทำให้  
เห็นว่าเกาะเต่ามีอนาคตเป็นอย่างมาก ซึ่งทาง สจล. สนใจที่จะมาพัฒนาเกาะเต่าให้สวยงาม รวมทั้งเกาะพะงัน และ
เกาะสมุยด้วย นอกจากนี้ยังได้ไปยังเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ได้เห็นว่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานทางด้าน
ตะวันตก อาณาเขตไปเกือบถึงอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จึงคิดว่าน่าจะทำเป็นคลองจากทะเลอันดามันมาเชื่อมกับ
เขื่อนเชี่ยวหลาน โดยใช้ประตูน้ำ ซึ่งเยอรมันมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาก จะเป็นการทำให้การท่องเที่ยวเจริญ
มาถึงชุมชน ซึ่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ มทร.ศรีวิชัย และ สจล. 
ด้วย และอีกเรื่องที่น่าสนใจ คือ เรื่องของทุเรียน โดยเมื่อปีที่แล้วทุเรียนถูกส่งไปตลาดจีน ได้มากกว่า 1 แสนล้าน
บาท ฉะนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ มีโอกาสที่จะทำเรื่องนี้ได้ จะเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก  โดยเรื่องนี้อาจจะหารือกับ  
คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็น Partner กับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง หากได้ร่วมมือกัน 
โอกาสในเรื่องการจำหน่ายทุเรียนน่าจะดำเนินการได้ อีกทั้งการพัฒนาเปลือกทุเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็น่าสนใจ 
อย่างเช่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีการพัฒนาเปลือกทุเรียนมาทำเป็นเครื่องใช้สอยและวัสดุ  
ตกแต่งบ้าน ทำให้เกิดสินค้าจากทุเรียน สามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเรื่องทุเรียนเป็น    
เรื่องหนึ่งที่ทาง สจล. ให้ความสนใจ และมหาวิทยาลัยฯ ก็มีศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดชุมพรด้วย จึง
น่าจะร่วมมือกับ สจล. พัฒนาไปด้วยกัน  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.3  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
   ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  ประธานคณะกรรมการพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและการ
ปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้
รายงานความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าว ว่าคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมฯ ไปแล้ว ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ซึ่งได้มีการสรุปรายละเอียด โดยจากการประชุมเห็นว่าควรจะคงสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้
เช่นเดิม  โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผน โดยในหลักการ คือ ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จะต้องไปหาโครงการใหญ่ ๆ มาดำเนินการ โดยที่บุคลากรของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
บุคลากรในวิทยาเขตตรัง จะต้องมาร่วมกันดำเนินการ โดยจะมีแผนการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะมีการ
ประชุมออนไลน์กันอีกครั้ง โดยรายละเอียด จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป 
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 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณา
อนาคตการดำเนินงานและการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้สันทัดกรณีจาก
หน่วยงานภายนอก (สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้) มาเป็นกรรมการด้วย ฉะนั้นหากมีข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภายนอก ก็จะเป็นการดี และหน่วยงานภายนอก จะมีงบประมาณสนับสนุนอยู่แล้ว หากมหาวิทยาลัยฯ สามารถจะ
สร้างโครงการอะไรร่วมกันได้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 227 – 5/๒๕66       

วันพฤหัสบดี ที่  25  พฤษภาคม  2566 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 227 – 5/๒๕66  วันพฤหัสบดี ที่  25  พฤษภาคม  2566 ณ ห้องประชุมช
ลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบ
การประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยใหป้รับแก้ในหน้าที ่7  เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง การอภิปรายและ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ข้อ 2  บรรทัดที่ 2   

  จาก   ผู้ที่สัดทัด 
  เป็น   ผู้ที่สันทัด 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
       รายงานความคืบหน้าเรื่อง การขอใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
  นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามความคืบหน้าในเรื่อง
การใช้พื้นท่ีของวิทยาเขตตรัง 2  ประเด็น ดังนี้ 
   1. การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของวิทยาเขตตรัง จำนวน 1,746 ไร่  โดยพ้ืนที่จำนวน 1,700 ไร่ ใน
ใบอนุญาตเดิมที่กรมป่าไม้ออกให้ หมดอายุแล้วเมื่อ 31 มีนาคม 2565  โดยบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาปีกว่าแล้ว ซึ่งได้
รับทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ แต่ยังไม่ทราบผลว่าเป็นเช่นใด  
  2. ตามที่ได้มีการหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องข้อผิดพลาดของแผนที่กับที่รังวัดที่กำลัง
จะดำเนินการแก้ไข นั้น มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ 
ทราบว่า กระบวนการของการแก้ปัญหา นั้น ขณะนี้ปัญหาล่าสุดที่เจอ คือ เรื่องของแนวเขตที่มีการแจ้งจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ว่า มีแนวเส้นบางเส้นที่ ทช. ไม่อนุญาตนั้นไปทับอยู่ เนื่องจากแนวเส้นนั้น เป็น
พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งยวด ซึ่งวิทยาเขตตรังก็ได้มีการประชุมหารือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง โดยได้ข้อสรุปตรงกันว่าให้ทาง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมป่าไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสำรวจใหม่อีกครั้งหนึ่ง และให้
ใช้ข้อมูลที่เป็นจริง เสนอไปที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมป่าไม้  ซึ่งกระบวนการทั้งหมดดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว มีแผนที่ที่ชัดเจนแล้ว โดยมีการนำเสนอให้กับทางจังหวัดดำเนินการต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอ
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ให้กระบวนการนั้นดำเนินการไปถึงทั้ง 2 กรม ฉะนั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ก็ทำได้เพียงรอ ซึ่งวิทยาเขตตรัง 
โดยผู้รับผิดชอบก็มีการติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ ว่ากระบวนการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งได้รับทราบมาว่าเรื่องยังอยู่
ทีป่่าไม้เขต ยังไม่ถึงส่วนกลาง ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องสัญญาการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่ดำเนินการมาตลอด 30 ปี ที่หมด
ไปนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขอต่อสัญญาการใช้พ้ืนที่แล้ว โดยกระบวนการอยู่ระหว่างการต่อสัญญา อย่างไร
ก็ตามมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการใช้พื้นที่ได้ตามปกติ 
   ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึงเรื่อง แนวเขตใหม่ซึ่งจะมีพ้ืนที่ลดลงกว่าแนวเขตเดิม ซึ่งวิทยาเขตตรัง พยายามที่
จะหลีกเลี่ยงจุดที่จะเกิดปัญหาในอนาคตทั้งหมด แล้วก็ใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่จะใช้จริง ๆ โดยมีบางส่วนที่ขอล้ำไป เช่น 
หาดวิวาห์ใต้สมุทร ซึ่งเมื่อก่อนอยู่นอกแนวเขต แต่เนื่องจากว่ามีการจัดกิจกรรม ถนน รวมถึงไฟฟ้าไปถึงแนวนั้น จึง
ไดข้อเพ่ิมไปจนถึงแนวนั้น และยังเห็นว่าหากในอนาคต ทช. มีการพัฒนาอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ใหม่หากตรงนั้นไม่มีการขอใช้ไว้ อาจจะดำเนินการได้ยากในเรื่องของการต่อไฟฟ้า น้ำ ถนน และการขอไปจนถึงแนว
นั้น ทาง ทช. ก็ยินดี และเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการคิดอย่างรอบคอบ และในส่วนเรื่องเส้นสีแดงที่ล้ำมาทับซ้อน
ถนนทางเข้า มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการยืนยันว่าพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นถนนชัดเจน 
และมีการเดินสำรวจด้วย ซึ่งเรื่องนีด้ำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การขอใช้พ้ืนที่ของวิทยาเขตตรัง 
ตามหลักการเดิมในตอนขอใช้ นั้น ขอใช้จากกรมป่าไม้ ซึ่งต่อมาได้มีการแบ่งกรมป่าไม้เดิม มาเป็น 3 กรม ได้แก่ 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่หลักการที่
มหาวิทยาลัยฯ ขอใช้ครั้งแรก ในการสำรวจ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เป็นผู้กำหนดแนวเขต และมีการวัด เดินสำรวจ 
เพราะฉะนั้นแนวเขตของเดิมจึงเป็นแนวเขตที่ถูกต้อง ต่อมาภายหลังเมื่อมีการแยกกรมใหม่ กลายเป็นว่าที่ดินของ
มหาวิทยาลัยฯ ผิดพลาด ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องยืนยันว่ามหาวิทยาลัยฯ ขอใช้หลักการเดิมตามที่เคยขอใช้ในครั้งแรก  
 
  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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4.2  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน 
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ   

ความเป็นมา 
   ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการ
สำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้พ้นจากการดำรง
ตำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  ๒๕66  แล้วนั้น 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง
ของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวนสองคน และจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน 
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จำนวน
หนึ่งคน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.  ๒๕๔๙  เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2566  และได้ประกาศผลการเลือกเรียบร้อยแล้ว  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.  2549  
มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ดังนี้ 

   1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวนสองคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 
   1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส    คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
    1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน 
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

    2.1  นายภาณุมาศ  สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.3  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์   

 ความเป็นมา 
   ตามหนังสือที่ อว 0655.13/453  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรรมศาสตร์ เพ่ือ
จ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์               
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  เนื่องจากมีการชำระค่าธรรมเนียมเกิน ซึ่งรายการดังกล่าวได้จัดเก็บ                  
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ไปแล้วในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ชำระในภาคการศึกษาแรกเท่านั้น) จำนวน 13 ราย จำนวนเงิน 
16,380 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
   ด้วยภารกิจดังกล่าว  มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการอนุมัติใช้
เงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 16,380 บาท  เพ่ือบริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความ
ถูกต้อง  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา   

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบการอนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเงิน 16,380 บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
เพ่ือบริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖6  มีจำนวนเงิน  
35,242,892.03  บาท (สามสิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทสามสตางค์) เมื่ออนุมัติใช้
ครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือจำนวน 35,226,512.03 บาท (สามสิบห้าล้าน
สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสองบาทสามสตางค์) 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

4.4  รายงานผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ The Time Higher Education Impact Rankings 2023 เพ่ือจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย   

ความเป็นมา 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๒-๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการเชิงนโยบายของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  จำนวน ๑๗ ข้อ เพื่อการขับเคลื่อนและ
ดำเนินการเชิงนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เป็นนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยฯ 
   ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ The Time Higher 
Education Impact Rankings 2023 เพ่ือจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นที่ เรียบร้อยแล้วทั้ งหมด 4 SDGs โดย
ปรากฏผลการจัดอันดับ Impact Rankings 2023 ดังนี้ 
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   1. SDG 14 Life Below Water อยู่ในลำดับที่ ๗ ของประเทศไทย และลำดับที่ ๙๐ ของโลก 
   2. SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure อยู่ในลำดับที่ ๖๐๑ – ๘๐๐ ของโลก 
   3. SDG 17 Partnership for the Goals อยู่ในลำดับที่ ๘๐๑ – ๑๐๐๐ ของโลก 
   4. SDG 4 Quality Education อยู่ในลำดับที่ ๑๐๐๑+ ของโลก 
   5. Overall Ranking อยู่ในลำดับที่ ๑๐๐๑ ของโลก 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ ึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ The Time Higher Education 
Impact Rankings 2023 เพ่ือจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยติดอยู่ในลำดับโลก โดยเฉพาะ SDG 14: Life Below Water ได้
ลำดับที่ 7 ของประเทศไทย และลำดับที่ 90 ของโลก โดยในปีหน้า มหาวิทยาลัยฯ ควรจะส่งข้อมูลเข้าระบบให้เร็ว
กว่าเดิม เพ่ือที่จะได้ขึ้นมาในอันดับที่สูงกว่าเดิม และในอนาคต หากเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะส่งข้อมูลให้ครบ
ทุก SDGs  

  2. มหาวิทยาลัยฯ ควรศึกษาข้อมูลด้วยว่า Time Higher Education Impact Ranking ในภาพรวม
ของ 9 มทร. นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดลำดับที่เท่าใด  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 

4.5  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill/Reskill) ณ Nanyang Polytechnic 
International สาธารณรัฐสิงคโปร์  

 ความเป็นมา 
   ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (Upskill/Reskill) เพ่ือพัฒนาและยกระดับทักษะของบุคลากรตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับบูรณาการด้านการเรียนการสอนและการทำงาน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติทุน
สำหรับดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยใช้กรอบวงเงินเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุน
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ Reskill/Upskill/Newskill) ของบุคลากร จำนวน ๓ หลักสูตร เป็นเงินจำนวน 
๕,๗๑๒,๓๒๐ บาท ดังนี้  

   1. หลักสูตรด้านเทคโนโลยีทางการเงิน Financial Technology: Fintech 
   2. หลักสูตรด้ านการบริหาร Transforming Educational Institution into I4.0 and Smart 
Nation Ready 

   3. หลักสูตรด้านเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) 
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   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ ึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(Upskill/Reskill) ณ Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 
 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์  ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รายงานผลให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า การจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill/Reskill) ที่ได้ส่งบุคลากรสายวิชาการไปพัฒนา ณ Nanyang Polytechnic 
International สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งหมด 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรด้านเทคโนโลยีทางการเงิน Financial 
Technology: Fintech นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบแล้วเมื่อคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งคณะทีมงานที่ไปมานั้นอยู่ระหว่างการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนอยู่  ทั้งนี้ ใน
เดือนมิถุนายน 2566  มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ  2 หลักสูตร โดยในช่วงระหว่างวันที่ 5-9 
มิถุนายน 2566 จะเป็นหลักสูตรด้านการบริหาร Transforming Educational Institution into I4.0 and 
Smart Nation Ready นำทีมโดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ ด้านวิชาการ จำนวน 32 ราย ซึ่งจากที่ได้ฝึกอบรม 5 วัน สิ่งที่ผู้บริหารได้รับรู้ ได้เรียนรู้
ป ระสบการณ์ จากสิ งค์ โป ร์  จะ เน้ น ไป ใน เรื่ อ งของ  The Singapore SKILL Development Framework, 
Sustainable Development for TVET Institutes, Developing I&E Spirit of Students, SIT Project 
Engagement, Industry 4.0, Digital Transformation, Learning Journey: SIT CITI, Marina Barrage URA 
Gallery, Sanwa Intec, MarkerSpace, School of Engineering and Centres of Excellence for Industry 
4.0  โดยในวันที่ 9 มิถุนายน  2566 มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือสนับสนุน 
ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง  2 สถาบัน  ณ Nanyang Polytechnic International, Singapore หลังจากการ
เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารที่ได้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ ได้มีการประชุมกับทีมงาน บุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือที่จะ
ถ่ายทอดในสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้ ประสบการณ์ และได้มีการระดมสมองกันในการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action 
Plan) ที่จะขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยจะดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2566 ได้แก่ การนำ 
Framework With Concept of Factory Teaching ม า ป รั บ ป รุ ง  Curriculum แ ล ะ ก า ร  Designing and 
Improving the Unique Curriculum called “Premium Course” ก า รจั ด  In house training  for RUTS 
lectures; Collaboration with Enterprises และในส่วนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ
สร้าง Domain https: //dw.rmutsv.ac.th  และทำ Digital ID For all Personnel ทั้งหมด รวมทั้งในส่วนวิทยา
เขต ได้มีการออกแบบ Co-working Space for Students; Learning ecosystem for students  และจัดตั้ ง 
Centre of excellence and innovation in Agriculture and Natural resources  แ ล ะ เรื่ อ ง  Simulator 
Project ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 โดยหลักสูตรสุดท้ายในโครงการนี้ คือหลักสูตรด้านเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ในช่วง
ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 มีการส่งอาจารย์ทางด้านวิศวกรรม ของทั้ง 3 พ้ืนที่ จำนวน 20 คน ไป
อบรม โดยในหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องของ Machine Learning Supervised Learning, Machine Learning 
Unsupervised Learning, Deep Learning for Image Classification, Deep Learning for Object Detection, 
Deep Learning for Natural Language Processing, Generative AI, Learning Journey: Visit to AI company 
in Singapore, Sense Time company ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ได้มีการกลับมาประชุมกัน ในการ
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วางแผนที่จะดำเนินการต่อในหลักสูตรของ AI โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ้ืนที่สงขลา ได้มีการยกร่างหลักสูตร
ทางด้าน AI โดยนำความรู้และประสบการณ์จากการไปสิงคโปร์มาปรับในรายวิชา มีการทำหลักสูตร Inhouse 
Training ให้กับบุคลากรสายวิชาการในด้าน AI ทั้ง 3 พ้ืนที่ และจัดทำ Non- degree Courses ซึ่งจะดำเนินการ 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม  2566 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สำหรับทั้ง 3 หลักสูตร ที่ได้มีการส่งบุคลากรไปนั้น  
เมื่อบุคลากรกลับมาแล้วก็มีแผนงานรองรับ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลง และ
จากการไปเข้าร่วมโครงการ พบว่า Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์ ยังเชี่ยวชาญเรื่อง 
Cyber Security ซึ่งตรงกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการด้วย ดังนั้น อธิการบดีจึงได้มอบหมายอาจารย์ 
ลมุล  เกยุรินทร์  ผู้ช่วยอธิการบดี ประสานในการดำเนินการที่จะส่งบุคลากรไปเรียนรู้ในหลักสูตรนี้อีกชุดหนึ่ง  
 ทั้งนี้ อาจารย์ ลมุล  เกยุรินทร์  ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งว่า อีกประมาณ 2 เดือน Dr.Henry Heng, 
CEO, Nanyang Polytechnic International, Singapore จะมาเยี่ยมเยือน มทร.ศรีวิชัย โดยจะนำนักศึกษามา
ด้วย ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบอีกครั้ง ส่วนเรื่องหลักสูตร Cyber Security ได้ประสาน
หารือกับทาง Nanyang Polytechnic International, Singapore แล้ว  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะส่งบุคลากรที่ดูแล
รับผิดชอบทางด้านนี้โดยเฉพาะของทั้ง 3 พื้นที่ ไปเข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้ทาง Nanyang ออกแบบ
หลักสูตรมาให้ โดยคาดว่าน่าจะส่งบุคลากรไปในเดือนสิงหาคม 2566 เพ่ือให้ทันงบประมาณของโครงการนี้ ส่วน
หลักสูตรต่าง ๆ มหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะส่งนักศึกษาไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ที่ Nanyang ก็
ได้ และในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ก็สามารถเชิญทาง Nanyang มาพัฒนาร่วมกันก็ได้ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวสรุปว่าตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงทุนงบประมาณในการส่ง
บุคลากรไปฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ Reskill/Upskill/Newskill)  นั้น เป็นการลงทุนซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ 
ต้องการจะเห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่า แต่ถ้าจะให้ลงทุนทุกปีแบบนี้คงจะดำเนินการได้ยาก ฉะนั้น เมื่อมีการลงทุนไปแล้ว
มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องมีแผนรองรับว่ากลับมาแล้วจะมีผลอะไรบ้าง เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่
อย่างไร โดยคาดหวังว่าทางมหาวิทยาลัยฯ คงเตรียมการดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทางสภามหาวิทยาลัยฯ จะ
ติดตามเรื่องนี้ ถ้าได้ผลการดำเนินการที่ดี สภามหาวิทยาลัยฯ ก็ยินดีในการที่จะสนับสนุนต่อไป อาจจะไม่ได้ในรูป
แบบเดิม แต่เป็นในรูปแบบอ่ืน และในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร ควรจะดำเนินการในทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะ
คณาจารย์อย่างเดียว  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. Schedule ที่ทำในเชิงปริมาณนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรตั้งเป้าหมายให้ชัด และต้องประเมินดูว่า
มหาวิทยาลัยฯ จะประสบความสำเร็จด้านใดบ้าง และผลกระทบระยะยาวด้วย 

  2. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโลกกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะได้ไปเห็นระบบของ Nanyang 
Polytechnic International, Singapore ค่อนข้างดีมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ เรื่องของการทำ
ความร่วมมือระหว่าง Nanyang กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยยังมีเรื่องสำคัญที่ขอให้ทางมหาวิทยาลัยฯ
พิจารณา คือเรื่องความเป็นอยู่ของนักศึกษา ซึ่งของ Nanyang ค่อนข้างดีมาก ในทุก ๆ เรื่อง เช่น ห้องปฏิบัติการ 
(Lab) ที่พัก พ้ืนที่ทำงาน (Co-working Space) โรงอาหาร เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีทาง Nanyang ได้งบประมาณ
ค่อนข้างมาก ซึ่งหากเทียบเป็นเงินไทย มหาวิทยาลัยฯ คงจะไม่ได้รับขนาดนั้น เพียงแต่หากเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยฯ  
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ควรดูในเรื่องของความเป็นอยู่ของนักศึกษาก่อน ก็อาจจะมองในภาพรวมกว้าง ๆ เพ่ือที่จะให้นักศึกษาได้รับในส่วน
ของความสะดวกในระดับที่มหาวิทยาลัยฯ มี 
  3. การที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตามแผนได้นั้น เบื้องต้นต้องได้ใจของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยฯ 
ส่งไปอบรมก่อน ทุกคนที่ไปต้องมาพัฒนาตนเอง แต่หากไปมาแล้ว กลับมาก็ทำแค่หลักสูตรหนึ่ง ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ไม่
คุ้ม เพราะฉะนั้น ไปมาแล้ว กลับมาทำหลักสูตร แล้วก็ค่อยๆ Sprint Process ให้เกิด Production ออกมา รวมถึง
การที่จะต่อยอดอย่างไรด้วย ทุก ๆ Unit cell หรือว่าทุก ๆ Excellency ที่มหาวิทยาลัยฯ จะตั้งหรือพยายามจะให้
เกิดความโดดเด่นขึ้นมาในระดับสากล จะทำได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ มี Connection กับภายนอก จากนั้นเมื่อรู้ว่า
ยังขาดอะไรก็เติมเต็มไปได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรจะตั้งเป็นนโยบายหรือเป็นความสำนึกเลยว่า ต่อไปมหาวิทยาลัยฯ 
จะผลิตแค่บัณฑิตอย่างเดียวไม่พอแล้ว ต้องมีเสรีภาพ (Freedom) ในแง่ของการสร้างองค์ความรู้ การค้นหา        
สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาให้ทันกับเทคโนโลยี การพัฒนาตัวเอง ทำอย่างไรให้อาจารย์เกิดจิตสำนึก (Conscious) ขึ้นมาใน
หัวใจ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ก็มีหน้าที่หลักคืออำนวยความสะดวก (Facilitate) ให้ ซึ่งการอำนวยความสะดวกให้จะ
ทำให้ดีขึ้นหรือไม่นั้น ก็ต้องสอดคล้องกับความถนัดหรือความพอใจของอาจารย์หรือของนักศึกษาด้วย เพราะฉะนั้น
ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก ซ่ึงโครงการเช่นนี้ควรจะจัดให้มีอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละกลุ่ม หรือหลายคณะมารวม ๆ กัน 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลศรีวิชัย   รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  
จำนวน  2 หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   

 ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว
ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่ง กำหนดให้
ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 

  ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  



๑๘ 
 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม  นางสาวพรรณผกา  สินอำพร  
เปลี่ยนเป็น  นางสาวจารีพร  เพชรชิต  เนื่องจาก  นางสาวพรรณผกา  สินอำพร  ลาออกจากราชการ 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม  รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ  
เปลี่ยนเป็น  นายชนะดล  สุภาพงษ์  เนื่องจาก  รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ  จะเกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๖๖ 

  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕66 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕66 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 50 – 4/2566 เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  
2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

  2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   
  และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว   

 ความเป็นมา     
  ตามท่ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร



๑๙ 
 

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังนี้  
 1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม  นายปิยะพัฒน์ 
ช่วยอินทร์  เปลี่ยนเป็น  นางแพรพรรณ เอียดแก้ว  เนื่องจาก  นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 2. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาวภัชญาภา  ทองใส  จากเดิม  ตำแหน่งอาจารย์ 
เปลี่ยนเป็น  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕66 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕66 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 50 – 4/2566 เมื่อวันที่  16  
มิถุนายน  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

 

   



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
จำนวน 1 ราย 

ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม
รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕65 จำนวน 1 ราย โดย
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 ตามหนังสือที่ อว 
๐๖๕๕.13/141 ลงวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖6 และหนังสือที่ อว 0655.13/375 ลงวันที่ 25 เมษายน 
2566 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2566 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่ 50 -4/2566 เมื ่อวันที ่ 16 มิถุนายน 2566 จึง
เห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 
ที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕65 จำนวน 2,311 ราย  

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม
รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕65  จำนวน ๒,311 ราย โดย
ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ดังนี้  



๒๑ 
 

  1. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕65  จำนวน 
๒,276 ราย ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕66 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  
๒๕66 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 50 -
4/2566 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 

  2. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕65  จำนวน 
35 ราย ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕66 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕66 
และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 51-5/2566 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 
   มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัตติ่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาที ่ 2 ปีการศึกษา ๒๕65 จำนวน ๒,311 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าในส่วนของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มีสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะทางด้านสายบริหารหรือสายสังคม 
ส่วนสายวิทยาศาสตร์หรือสายวิศวกรรมศาสตร์ยังคงปกติ ซึ่งในสายวิชาชีพบัญชีแล้ว โอกาสที่จะได้รับเกียรตินิยม
ค่อนข้างจะยาก จึงเป็นข้อสังเกตว่าเป็นเพราะมาตรฐานในการออกข้อสอบของมหาวิทยาลัยฯ หรือไม่  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕65 จำนวน ๒ ,311 ราย โดย
วันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย ดังเสนอ และรับรอง
มติที่ประชุม 

 

   



๒๒ 
 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มการดำเนินงานหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2565  

 ความเป็นมา 
 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดทำ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน ๕ ฉบับ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึ กษา เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือการดำเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายใน AUN-QA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการดำเนินงานหลักสูตร เพ่ือให้คณะ/
วิทยาลัย ใช้สำหรับพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

 1. แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (RUTS01-1) 
  2. แบบเสนอหลักสูตรปรับปรุง (RUTS01-2) 
  3. รายละเอียดของหลักสูตร (RUTS02) 
  4. รายละเอียดของรายวิชา (RUTS03-1) 
 5. รายละเอียดของการฝึกงาน การปฏิบัติงาน และประสบการณ์ภาคสนาม (RUTS03-2) 
  6. รายงานผลรายละเอียดของรายวิชา (RUTS04-1) 

  7. รายงานผลรายละเอียดของการฝึกงาน การปฏิบัติงาน และประสบการณ์ภาคสนาม (RUTS04-2)  
  8. แบบกำกับติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างเรียน (RUTS05-1) 
  9. แบบกำกับติดตามการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (RUTS05-2) 
  10. แบบกำกับติดตามการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา (RUTS05-3) 
  11. แบบกำกับติดตามการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังสำเร็จการศึกษา 
                    (RUTS05-4)  
  12. แบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย) (RUTS06) 
  13. แบบเสนอขอปิดหลักสูตร (RUTS07) 
  โดยแบบฟอร์มการดำเนินงานหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕66 เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน  ๒๕66 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 48 -2/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (RUTS02) และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
เพ่ือพิจารณา โดยแบบฟอร์มที่เหลือให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ด้านวิชาการ และให้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ด้าน



๒๓ 
 

วิชาการ เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  ทั้งนี้ แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (RUTS02) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 226-4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566  

  บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการดำเนินงาน
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ด้านวิชาการ เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ด้านวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 51–5/๒๕๖6 เมื่อวันที่  23 มิถุนายน  ๒๕๖6 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาต่อไป   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มการดำเนินงานหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบแบบฟอร์มการดำเนินงานหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ซึ่งตลอดการจัดการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาของ
หลักสูตร โดยงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ดังนั้น เพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) แบบมีเงื่อนไข โดยจะต้องจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาที่ตกค้างจนสำเร็จ
การศึกษา จำนวน 38 ราย  
  การขอปิดหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณา
จากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕66 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
๒๕66 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 50-4/2566 เมื่อวันที่  16 มิถุนายน  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การจะเปิดหรือปิดหลักสูตร ก็เป็น
นโยบายของทางมหาวิทยาลัยฯ เอง แต่หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) จริงแล้ว ดีกรีแตกต่างกัน รวมทั้งการควบคุม กำกับ ดูแล ก็ต่างกัน เพราะหลักสูตรอุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต จะเป็นสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุม ซึ่งในภายหน้าหากมหาวิทยาลัยฯ จะไปบริหารจัดการร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จังหวัดสงขลา ให้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ก็น่าจะจัดทำเป็นหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต น่าจะดำเนินการได้ และอยู่ในสาขาที่ไม่ควบคุม เพราะการก่อสร้าง บริหารการก่อสร้าง ควรจะเปิดในสาขา
ที่ไม่ควบคุม อาจจะง่ายกว่า ซ่ึงความเข้มข้นในพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของ วศ.บ. จะมาก แต่ถ้าเป็น Soft Power หรือ 
Soft Engineering ก็ต้องสอดคล้องกับบริหารการก่อสร้าง กึ่ง ๆ ทางวิศวกรรมกับทางเทคโนโลยีบวกกัน เพ่ิม 
Management เข้าไป ดังนั้น หากดำเนินการเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ก็จะต้อง
ผ่านสภาวิศวกร ซึ่งอาจจะดำเนินการค่อนข้างลำบาก มหาวิทยาลัยฯ จึงควรพิจารณาดูก่อนว่าจะดำเนินการเช่นไร 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ  และรับรอง
มติที่ประชุม 

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

 ความเป็นมา 
  ตามที ่ คณะเทคโนโลยีการจ ัดการ  มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย ว ิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร (ภายใน ๕ ปี) คณะเทคโนโลยีการจัดการจึงได้
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้  

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ปรับปรุงจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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  2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  การปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๕ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ได้ปรับปรุงหลักสูตรมุ่งเน้นเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีทักษะ
ปฏิบัติและเชี่ยวชาญ คุณภาพบัณฑิต ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต ความเสมอภาคทางการศึกษา และการปรับตัว
ของการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ความต้องการของนายจ้าง และสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตกำลังคน
เฉพาะทางเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ได้
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนารูปแบบการศึกษาและ
กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) 
และระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกธุรกิจที่พัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการใช้การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่าง
ประสบการณ ์ทำงานนอกห้องเร ียนกับความรู ้ทางทฤษฎ ีในห้องเรียนเข ้าด ้วยกัน  ทำให ้น ักศ ึกษาเข ้าใจ
สภาพแวดล้อมของการทำงาน และสามารถนำประสบการณ์จากการทำงานไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบ
อาชีพในอนาคต    
  ทั้งนี้ หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕66 เมื่อวันที ่ 12 มิถุนายน ๒๕66 ซึ ่งที ่ประชุมมีมติให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 50–4/2566 เมื่อ
วันที่  16  มิถุนายน  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน  2 หลักสูตร 
ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งครบ
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร (ภายใน ๕ ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยดำเนินการตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และมุ่งเน้น
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติในศาสตร์สหสาขา (multi disciplinary) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมใน
รูปแบบบูรณาการ โดยผลิตวิศวกรที่ความรู้ ความสามารถด้านการผลิตสมัยใหม่ ในยุคดิจิทัล ซึ่งตอบสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมไทย ให้เป็นอุตสาหกรรม ๔.๐ เต็ม
รูปแบบ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน ประกอบกับการ
พัฒนาประเทศตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้จัดทำบนพ้ืนฐาน
ของ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนแม่บทของการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
โดยเน้นการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู ้ และพัฒนาทักษะของคน ให้สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕66 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕66 ซึ่งที่ประชุม
มีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 

  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
50–4/2566 เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 



๒๗ 
 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขความสอดคล้องการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการกำหนด   
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๓ -๑/๒๕๖๖ เมื่อ

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) แต่เนื่องจากผลลัพธ์
การเรียนรู้ และการกำหนดหน่วยกิต ยังไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการกำหนดหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) เพ่ือให้สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
  การปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ และการกำหนดหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2566) ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/๒๕66 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕66 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ และการ
กำหนดหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อย
แล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 51–5/2566 เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขความสอดคล้องการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการ
กำหนดหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 



๒๘ 
 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในคราวต่อไป มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีรายวิชาเกี่ยวข้องกับ
เรื่อง การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ หากสามารถที่จะมีวิชาการศึกษาทั่วไป ที่ทำ
ให้นักศึกษาสามารถในการที่จะคิดวิเคราะห์ได้    
  2. ยังมีบางรายวิชาซึ่งน่าจะคล้าย ๆ กัน เช่น รายวิชาคิดแล้วรวย รายวิชาแนวคิดแบบผู้ประกอบการ  
 3. การปรับปรุงในครั้งต่อไป ควรจะพิจารณาในรายวิชาคิดแล้วรวย (Think and Grow Rich) 
เพราะในคำอธิบายรายวิชา (Course Description) จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่คิดแล้วรวย แต่คล้ายกับหลักจะดำเนินชีวิตให้
ประสบความสำเร็จ ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยฯ จะสอนให้นักศึกษาคิดแล้วรวย เมื่ออ่านแล้วอาจจะแปลว่ามุ่งอย่างเดียว
เลยคือ คิดแล้วได้เงิน โดยไม่ทราบว่าจะสนใจในเรื่องจริยธรรมหรือไม่  เป็นการคิดโกงหรือไม่ และการคิดอย่างเดียว
ไม่สามารถทำให้รวยได ้
 4. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีรายวิชาที่สอนแนวคิดในการดำเนินชีวิต เช่น การสร้างพลัง การออม การมี
ความซื่อสัตย์ เป็นต้น 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขความสอดคล้อง
การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการกำหนดหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)       
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 3 หลักสูตร วิทยาลัยรัตภูมิ 
 1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
3)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) นั้น ในการนี้ วิทยาลัยรัตภูมิได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ 
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ) 
ปรับปรุงจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
ปรับปรุงจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566) ปรับปรุงจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 
    



๒๙ 
 

  การปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรในหมวดต่างๆ มี
การปรับเปลี่ยนรายวิชาและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและใน
อนาคต เพ่ือความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น และได้มีการเปลี่ยนชื่อ
สาขาวิชา จำนวน ๒ สาขา คือ จากเดิมสาขาวิชาการตลาด เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และจากเดิม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
  ทั้งนี้ หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕66 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕66 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยรัตภูมิปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ วิทยาลัยรัตภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 51–5/2566 เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  
2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 3 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าทั้ง 3 หลักสูตรนี้ ใช้อาจารย์ได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรที่อยากให้เห็นการพัฒนาของอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ก็มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว แต่
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ และเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กำลังเป็นความต้องการ
อยู่พอดี หากมีการพัฒนาอาจารย์อย่างจริงจัง ทั้ง 2 หลักสูตรนี้ ค่อนข้างมีอนาคตเป็นอย่างมาก ฉะนั้นจึงควรมีการ
พัฒนาอาจารย์ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 3 หลักสูตร 
ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม  



๓๐ 
 

7.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๗ - ๑๓/๒๕๖๔  

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มิมติเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ส่งหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ให้สัตวแพทยสภาพิจารณา ซึ่งสัตวแพทยสภาได้มีการแก้ไขหลักสูตร จำนวน ๔ ครั้ง โดยแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ จนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ได้รับความ
เห็นชอบจากสัตวแพทยสภา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น 
  ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ซึ่งที่ประชุม
มีมติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 

 บัดนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 51–5/2566 เมื่อวันที่ 23  
มิถุนายน  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณา
ประเด็นของค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ซึ่งค่อนข้างสูง และเป้าหมายของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คือต้องรับ
นักศึกษาให้ได้ตามเป้าหมาย ฉะนั้น คณะควรจะดำเนินการอย่างไรให้รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายให้ได้ก่อน ซึ่งถ้า
รับได้แล้ว ในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ก็อาจจะนำมาพิจารณาต่อไป  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.10  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

 ความเป็นมา  
  ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ซึ่งจัดทำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒23-1/๒๕๖6  เมื่อวันที่ ๒6 มกราคม ๒๕๖6 ได้
มิมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) แล้วนั้น แต่
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (RUTS02) และรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 226-4/2566 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2566  ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงขอปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
คำอธิบายรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (RUTS02)  
  ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจาก
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕66 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕66 
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 

  บัดนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 51–
5/2566 เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จะมี
บทบาทมากในส่วนของทางด้านสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ แต่ในส่วนของที่เป็นภาคปศุสัตว์ ยังไม่ค่อยมีบทบาท ยกเว้นว่าใน
บางครั้งที่มีเรื่องโรคระบาดร้ายแรง ซึ่งทางภาคใต้ น่าจะเน้นไปทางเทคนิคสัตวแพทย์ ที่สนับสนุนในเรื่องของกีฬา  
วัวชน ซึ่งจะมีมูลค่าเพ่ิมค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันก็เสริมในเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วย  ซึ่งประเด็นนี้ ทางคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ได้มีการตั้งไว้หรือไม่ว่าในช่วงแรกจะเน้นเรื่องกีฬาวัวชน หากมีการเน้นเรื่องนี้ ก็จะทำให้สาขานี้มี
ทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ในขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้ามา นั้น มีการตั้งเป้าหมายไว้ 
30 คน ซึ่งจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ 70 ซึ่งหมายความว่า ในปีที่ 1-2 ต้องขาดทุนแน่นอน แต่หากคณะรับนักศึกษาได้ตาม
เป้าหมาย ก็แปลว่าปีที่ 3  ก็จะมีนักศึกษาถึง 90 คน ถึงจะคุ้มทุน ฉะนั้นเรื่องนี้ทางคณะก็ต้องวางแผนในการที่จะ
สื่อสารให้ดี อย่างน้อยต้องมี 30 คน เพราะหากต่ำกว่านั้น ก็จะยิ่งไม่คุ้มทุนมากขึ้น ทั้งนี้ประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
คือเรื่องของการรับสมัคร ซ่ึงทางคณะต้องสื่อสารนักศึกษาให้เข้าใจว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนสาขาวิชาเทคนิคการสัตว
แพทย์ เข้ามาเพราะอยากจะเรียนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไม่ใช่เข้ามาเพราะอยากจะเรียนสัตวแพทย์ แต่ไม่
แน่ใจตัวเองก็เลยมาสมัครสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์แทน มหาวิทยาลัยฯ ต้องบริหารเรื่องนี้ให้ชัดเจน เพราะไม่
ต้องการให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าสาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย์ เป็นอีกชนชั้นในคณะหรือเปล่า และไม่ต้องการให้สาขานี้เป็นที่รองรับของนักศึกษาสัตวแพทย์ที่เรียนไม่
จบ แล้วก็มารับปริญญานี้แทน ซึ่งการบริหารจัดการที่ดี จะทำให้สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์มีจุดแข็งและมี
ทิศทางท่ีชัดเจน  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.11  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการศึกษา ปีการศึกษาที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ความเป็นมา     
  ตามท่ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) นั้น  ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ในปีการศึกษาที่ ๔ โดยนำรายวิชาที่อยู่ใน
ภาคการศึกษาที่ ๒ มาจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑  และนำรายวิชาในภาคการศึกษาที่ ๑ ไป
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ แทน  และขอปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ 
ให ้เป ็นแบบรายวิชาเด ียวต่อเนื ่อง (Block Courses) เพื ่อให ้สอดคล้องกับการเป ิด -ปิดภาคการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญา Universiti Sains Malaysia และให้มีความเหมาะสมกับบริบทที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาใน
หลักสูตร รายละเอียดดังนี้  
 1. ขอสลับแผนการศึกษา ในปีการศึกษาที่ ๔ โดยการนำรายวิชาจากภาคการศึกษา ๑ ไปจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ และนำรายวิชาในภาคการศึกษาที่ ๒ มาจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ 
 2. ขอจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๔ เป็นแบบเรียนรายวิชาเดียว
ต่อเนื่อง (Block Courses) ดังนี้ 



๓๓ 
 

08-314-406 ภาษาอังกฤษศึกษาเบื้องต้น*    4(4-0-8) 
08-313-404 การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์*   3(3-0-6) 
08-311-405 การพูดในที่ประชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ*  3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2*     2(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 3**     2(T-P-E) 

หมายเหตุ  * ศึกษารายวิชาแบบ Block Courses ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
     ** ศึกษารายวิชาที่ Universiti Sains Malaysia 

  การขอเปลี่ยนแผนการศึกษาดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕66 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕66 และผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 51–5/2566 
เมื่อวันที ่  23  มิถุนายน  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการศึกษา ปีการศึกษาที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแผนการศึกษา ปีการศึกษา  
ที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.12  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ 
ในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ในการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ นั้น  
 
 



๓๔ 
 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ....  โดยได้ผ่านการยกร่างจากคณะกรรมการยกร่างระเบียบเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
รายได้ในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็น
เรื่อง ๆ ไปก็ได้” “(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ
การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”   

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.13  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ชดใช้ทุนเพ่ือไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. .... 

ความเป็นมา  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ เพื่อจะได้เป็น
ประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่าย ทั้งมหาวิทยาลัยฯ และผู้รับทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นั้น 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย    
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพ่ือไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. ....  โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการชดใช้ทุนเพ่ือไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. ....  



๓๕ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”   

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ในกรณีที่บุคลากรได้รับทุนแล้วสำเร็จการศึกษากลับมา อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยทาง

ร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งเป็นไปได้สูงในบางราย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ น่าจะเขียนกฎหมายยกเว้น อนุโลมไว้ หรือ
อาจจะเขียนในบทเฉพาะกาลไว้ เพราะว่ากรณีที่เจ็บป่วย จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บุคลากรก็รับผิดชอบเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเองพอแล้ว ควรจะเขียนอนุโลมให้ ซึ่งการเขียนบทเฉพาะกาล สภามหาวิทยาลัยฯ มีอำนาจ
ที่จะทำได้ ย้อนหลังได้  โดยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์และเอ้ือคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ  
มีสิทธิ มีอำนาจที่จะออกบทเฉพาะกาล ที่จะช่วยได้ 

 2. ร่างระเบียบฯ ข้อ 4.1  ด้วยผู้รับทุนสำเร็จการศึกษา กลับมาปฏิบัติงานแล้ว เกิดไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือชดใช้ทุนได้ ด้วยระยะเวลา ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแต่วันที่อธิการบดี    
มีคำสั่ง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป ส่วนในกรณีที่บุคลากรทุพพลภาพ ควรจะเขียนบทเฉพาะกาลไว้ เพ่ือยกเว้นให้
เลยได้หรือไม่ เพราะบุคลากรก็ไม่สามารถไปทำงานอ่ืนได้แล้ว จะมีรายได้จากไหนมาจ่ายชดใช้คืนให้มหาวิทยาลัยฯ  
แต่หากบุคลากรยังสามารถจ่ายชดใช้คืนได้ มหาวิทยาลัยฯ อาจยืดระยะเวลาให้มากกว่า  หกเดือนได้หรือไม่ ส่วนใน
ร่างระเบียบฯ ข้อ 4.2 ก็คือผู้รับทุนไม่สำเร็จการศึกษา ไม่กลับมาปฏิบัติราชการ แต่ไม่ได้กล่าวถึงว่าไม่สำเร็จ
การศึกษาด้วยเหตุทุพพลภาพด้วยหรือเปล่า หรือไปแล้วเกิดอุบัติเหตุ ไปแล้วเกิดต้องโทษคุมขัง เป็นต้น  กับกรณีที่ 
4.1 ก็เช่นเดียวกัน คือไม่ได้ทุพพลภาพ แต่ว่าโดนคดี ต้องจำคุก ประเด็นนี้ควรพิจารณาด้วย 

 3. ร่างระเบียบฯ ในประเด็นที่ 4.1 นั้นก็มีการนำเสนอในหลายกรอบ หลายแนวคิด แต่ว่าในข้อ 4.2 
กรณีที่ศึกษาไม่สำเร็จ แต่ว่ามีเหตุทุพพลภาพหรือมีเหตุคล้ายๆ กับข้อ 4.1 ซึ่งไม่สามารถศึกษาต่อได้แล้ว แต่มีการ
ปรับอย่างเดียว ตั้งแต่ 4.2.1 - 4.2.3 ไม่มีการยกเว้นให้เหมือนกับข้อ 4.1  จึงควรจะมีการพิจารณาตรงนี้ด้วย 

 4. ก่อนหน้านี้ จะมีอยู่กรณีหนึ่งที่อาจารย์ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อแล้วกลับมา 
จากนั้นมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งสัญญายังไม่หมด มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ช่วยเหลือ
โดยให้เงินเดือนบุคลากรรายนั้นจนหมดสัญญา ซึ่งบุคลากรก็ต้องออกตามระยะเวลาสัญญา ฉะนั้น ในบทเฉพาะกาล  
หากมหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลก่อนหน้า อาจจะเขียนเพ่ือช่วยบุคลากรรายอ่ืน ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยก่อนหน้า
นี้ได้หรือไม่ หรือสามารถเยียวยาเพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร หากสามารถดำเนินการได้ อาจจะเขียนบท
เฉพาะกาลไว้ 

 5. ประเด็นของร่างระเบียบฯ ข้อ 4.1  กรณีมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เจ็บป่วยทางกาย ทางใจ นั้น จาก
การได้ศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้ พบว่ามีคู่มือการดำเนินการ ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออก
จากราชการกรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. 2556 ซึ่งอาจจะเทียบเคียงว่า
จริงๆ แล้วบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ส่งไปพัฒนาตัวเอง ไปศึกษา แล้วอาจจะเจ็บป่วยทางกาย 
ทางใจ เนื่องจากความเครียด หรือเนื่องจากประเด็นอะไรก็ตามแต่ แต่ว่าบุคลากรนั้นมีฐานะเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ อยู่ แล้ววันหนึ่งสำเร็จการศึกษา จะกลับมาทำงาน แล้วปรากฎว่าได้เจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งโรค



๓๖ 
 

ซึมเศร้ามีหลายระดับ บางระดับก็ยังเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ และยังปฏิบัติงานได้ ซึ่งหน่วยงานก็ควรจะดูแล 
ยกเว้นว่าได้มีการรักษาแล้ว แพทย์ให้ความเห็นแล้ว หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะที่จะทำงาน 
มหาวิทยาลัยฯ ก็สามารถที่จะให้บุคลากรรายนั้นออกได้ แต่การที่ให้บุคลากรออก ก็ไม่ควรที่จะให้บุคลากรรายนั้น
ต้องจ่ายเงินอีก เพราะถือว่าบุคลากรรายนั้นก็ได้พยายามเต็มที่แล้ว หากพิจารณาเทียบเคียงจากคู่มือการดำเนินการ 
ตามกฎ ก.พ. ข้างต้น ซึ่งน่าจะใช้แนวทางนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าหากบุคลากรมีปัญหาทั้งสภาพร่างกาย หรือ
สภาพจิตใจ ก็ให้มารายงานตัวเองก่อน เช่น หากบุคลากร พิการทางด้านร่างกาย ก็ยังทำงานได้ เพราะว่าสมาคมคน
พิการแห่งประเทศไทย ก็พยายามให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงาน และมีงานหลายๆ อย่างที่คนพิการ
สามารถทำได้ ดังนั้น หน่วยงานควรจะเป็นผู้พิจารณาว่าความพิการหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น บุคลากรรายนั้นยัง
ทำงานได้ต่อ หรือว่าควรเข้ารับการรักษา หรือว่าควรพิจารณาว่าให้ออก ซึ่งการให้ออกนั้น บุคลากรก็ไม่ควรจะเสีย
สิทธิอะไร เพราะว่าหน่วยงานเป็นผู้ให้ออก 

 6. การประกาศใช้ของร่างระเบียบฯ นี้ ไม่ได้ต้องการให้ประกาศใช้แล้วย้อนหลังไปทุกกรณีที่เคย 
ผ่านมา เพราะจริงๆ แล้ว  เรื่องนี้  เป็นกรณีที่ เกิดขึ้น ของบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช เนื่องจากบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ไปศึกษากลับมาแล้วปรากฏว่าเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่ง
ขณะนี้เรื่องดังกล่าวก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ  ฉะนั้น หากเป็นไปได้ ระเบียบฯ นี้ควรจะ
ย้อนหลังให้บุคลากรที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการได้หรือไม่ โดยระบุไว้ในบทเฉพาะกาล ซึ่งไม่จำเป็นต้องเอาทุก
กรณีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เนื่องจากตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งมีการรับรองของแพทย์ ว่าบุคลากรรายดังกล่าว 
ไมส่ามารถที่จะปฏิบัติงานได้จริง ๆ และบุคลากรก็ยินดีที่จะชดใช้ในส่วนของทุนแล้ว 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุมฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า ในส่วนของข้อ 4.1 การชดใช้เงินให้เสร็จสิ้นภายใน      
หกเดือนนับแต่วันที่อธิการบดีมีคำสั่ง ตรงนี้ฐานคิดจากเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง หากใช้เงินงบประมาณ เบี้ยปรับ
ไม่สามารถยกเว้นได้ แต่เนื่องจากว่าใช้เงินรายได้ ซึ่งสามารถยกเว้นเบี้ยปรับได้ ฉะนั้นเมื่อบุคลากรออกไปแล้ว โดยที่
มีใบรับรองแพทย์เรียบร้อย ก็ยกเว้นได้ทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ยเมื่อออกไป ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยฯ วางกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ กติกา ขึ้นมานั้นไม่ใช่เอ้ือให้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการวางเพ่ือดำเนินการไปข้างหน้า แต่หากจะมีการ
เขียนบทเฉพาะกาลสำหรับรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เป็นการออกระเบียบเฉพาะคนใดคนหนึ่งให้ได้
ผลประโยชน์นั้น น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การวางหลักการเอาไว้นั้น เพ่ือไปข้างหน้า ส่วนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ก็ควร
ว่ากันไปตามกติกาที่มีอยู่  ถ้าวางเพ่ือคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ถึงแม้จะเป็นบทเฉพาะกาลก็จริง แต่เป็นบทเฉพาะกาลที่
ไม่ได้ต่อเนื่อง ไม่ได้มีเค้าโครงอะไรมาเลย ก็จะเป็นบทเฉพาะกาลที่จะให้กับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ เจตนาชัด หากมี
บุคลากรรายอ่ืนให้ออกบทเฉพาะกาลให้ด้วย ก็จะเป็นความยุ่งยากของสภามหาวิทยาลัยฯ ในภายหลัง  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
การให้ออก การเลิกจ้าง มหาวิทยาลัยฯ ก็มีการจ่ายค่าชดเชย มีกติกาอยู่แล้ว หากมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วว่าต้อง
เลิกจ้าง ให้ออก มหาวิทยาลัยฯ ก็มีระเบียบ กระบวนการ กฎเกณฑ์ กติกา รองรับไว้หมดแล้ว และในกรณีที่บุคลากร
มีการเจ็บป่วย ซึ่งหากมีการรับรองโดยแพทย์ มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องให้บุคลากรรายนั้นออก ซึ่งสำหรับประเด็นที่เกิด
ขึ้นกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จากที่ยกเว้นดอกเบี้ยได้อย่างเดียว ยกเว้นเบี้ยปรับให้ด้วย จากเมื่อก่อนนั้นต้อง
จ่ายเบี้ยปรับตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรที่ไม่พร้อมและเจ็บป่วย คือไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ และแพทย์รับรอง จึงได้มีการวางหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมา แต่หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่วางหลักเกณฑ์นี้  
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ยึดหลักของกระทรวงการคลัง ก็ต้องว่ากันตามสัญญา ก็คือช่วยได้ เฉพาะการยกเว้นดอกเบี้ย ส่วนเบี้ยปรับก็ยัง
เหมือนเดิม 
 ทั้งนี้ นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในกรณีที่เป็น
การใช้ทุนด้วยเงินรายได้ ก็เป็นอำนาจของหน่วยงานหรือของสภามหาวิทยาลัย ในการที่จะออกกฎ ระเบียบ ซึ่ง
บางครั้งอาจจะลดหย่อนมากกว่าการที่ใช้ทุนด้วยเงินงบประมาณ ที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าเรื่องนี้เป็นดุลยพินิจ เป็นความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย ที่จะออกระเบียบ อาจจะ
เป็นคุณกับผู้ที่ต้องชดใช้ทุนได้ แต่ว่าควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเป็นธรรม คือเป็นธรรมทั้งตัวผู้รับทุนแล้วก็
มหาวิทยาลัยฯ ด้วย ในกรณีของมหาวิทยาลัยฯ ก็เป็นการป้องกันในการที่ ถ้าเกิดออกระเบียบเปิดช่องไว้ให้ ใช้
ข้อยกเว้นเป็นที่กว้างขวางเกินไป จะเป็นกรณีที่เปิดช่องให้กับกรณีใช้สิทธิไม่สุจริต แต่ถ้ากรณีมีความจำเป็นจริงๆ และ
ตามสภาพความเป็นจริงที่น่าเห็นใจ น่าอนุเคราะห์จริงๆ โดยมนุษยธรรมแล้ว สภามหาวิทยาลัยฯ ก็พิจารณาออกเป็น
ข้อยกเว้นหรือว่าเป็นบทเฉพาะกาลได้ แต่ว่าต้องมองถึงข้างหน้าด้วยว่าจะไม่เป็นช่องทางให้กับรายอื่นๆ ที่จะใช้สิทธิ
ไม่สุจริต 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. .... โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และรับรองมติที่ประชุม 

 
7.14  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา  
  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย   
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  



๓๘ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ร่างข้อบังคับฯ ดังนี้ 

 - ให้ใช้ชื่อว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” 

 - ตัดข้อความในนิยามคำว่า “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” 
  จาก   “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ปฏิบัติงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนในมหาวิทยาลัย” 
 เป็น   “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนใน
มหาวิทยาลัย” 

 - เพ่ิมจริยธรรมในส่วนที่ 4 จริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
               เพ่ิมข้อ 12.11 เคารพต่อหลักความเสมอภาค 
 - ข้อ 17.3 วรรคสอง ปรับแก้ข้อความ 

 จาก   ในกรณีที่บุคคลใดละเมิดจริยธรรมตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมพิจารณาเสนอเรื่องการละเมิดจริยธรรมนั้นต่อผู้รับรายงานตาม 17.1 ถึง 17.3 สั่งลงโทษผู้นั้นด้วยการ 
ว่ากล่าวตักเตือน 

 เป็น   ในกรณีที่บุคคลใดละเมิดจริยธรรมตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมพิจารณาเสนอเรื่องการละเมิดจริยธรรมนั้นต่อผู้ รับรายงานตาม 17.1 ถึง 17.3 ให้ออกคำสั่งว่ากล่าว
ตักเตือน 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังเสนอ  โดยเปลี่ยนชื่อเป็น ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  
ให้เรียบร้อยอีกครั้ง 

  3. รับรองมติที่ประชุม 
 
 
 



๓๙ 
 

7.15  พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

 ความเป็นมา 
 ตามที่คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 2565 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26  
มิถุนายน  2566 ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 ราย ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 8 ราย 
 ในการนี้ คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  เห็นสมควรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 จำนวน 8 ราย ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ปริญญา 
๑ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  ประธานองคมนตรี 

General Surayud Chulanont 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

๒ นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม 
Mr.Suphit  Phithaktham 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

๓ นายไตรรัตน์  ทองปลอด 
Mr.Trirat  Thongplod 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ธุรกิจเกษตร) 

๔ นายสาระ  ล่ำซำ 
Mr.Sara  Lamsam  

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การตลาด) 

๕ นางสาวขัตติยา  อินทรวิชัย 
Miss Kattiya  Indaravijaya 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการ) 

๖ นายสุภรัฐ  จิราธวิัฒน์ 
Mr.Suparat  Chirathivat 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(การจัดการโรงแรมและบริการ) 

๗ พระราชวัชรโพธิคุณ, วิ. (โพธิ์ จนฺทสโร) 
Phrarachrwachrphothikhun (Pho Chandasaro) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการธุรกิจโรงแรม) 

๘ นายวัฒนา  สังข์แก้ว 
Mr.Wathana  Sungkaew 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สัตวศาสตร์) 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 
จำนวน 8 ราย ดังเสนอ โดยการลงคะแนนลับ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร” และตามข้อ 11 และ 12  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดให้ ข้อ 11  “ให้สภา



๔๐ 
 

มหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการ
ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยการพิจารณาลับ” และ ข้อ 12 “การออกเสียงลงมติของคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ 
และสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด                             

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เพ่ือโปรดพิจารณา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุมฯ  
 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์   ลิ้มสุวรรณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 2565  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าในการพิจารณา เป็นไปตาม
กระบวนการที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้ มีผู้นำเสนอรวมทั้งตอบคำถาม ที่ชัดเจนในทุกประเด็น ก่อนจะมีการ
ลงคะแนนเสียง ซึ่งปรากฏว่าผลการลงคะแนนเสียงทั้ง 8 ราย ได้คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ทุกราย ซึ่งเห็นว่าทุกรายที่
ได้รับการเสนอชื่อ ล้วนเป็นผู้ทีผู่้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีทั้งคุณวุฒิ คุณธรรม และสามารถ
สร้างคุณูปการส่งเสริม สนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ ต่อไปในอนาคตได้ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าในรายที่ 7 พระราชวัชรโพธิคุณ, วิ. 
(โพธิ์ จนฺทสโร)  ซึ่งได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการธุรกิจโรงแรม) นั้น ควรจะเปลี่ยน
สาขาความเชี่ยวชาญให้มีความสอดคล้อง โดยอาจจะเป็นทางด้านภาษาหรือการสื่อสาร หรือหลักสูตรของคณะ   
ศิลปศาสตร์ ซึ่งทางภาษาและการสื่อสารน่าจะตรงและสอดคล้องมากกว่า เนื่องจากท่านสามารถบรรยายและสอน
เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยการจัดอบรมชาวต่างประเทศ จนสามารถชักชวนชาวต่างประเทศให้มา
ปฏิบัติธรรม และมาสนใจพุทธศาสนา  

 ผลการดำเนินการ 
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2565 โดย

การลงคะแนนลับ โดยได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี
การศึกษา 2565  มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ทั้งหมด จำนวน 29 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 27 คน  โดยศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ และนายธำรงค์  เจริญ
กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน การ
ประชุมในระเบียบวาระนี้จึงเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 
2565 จำนวน 25 คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting  ผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  ผลคะแนนปรากฏดังนี้ 

1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์    
 สมควร      25  คะแนน 
 ไมส่มควร      -  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน           -  คะแนน 
 
 



๔๑ 
 

2. นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม   
 สมควร      24  คะแนน 
 ไมส่มควร      -  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน           1  คะแนน 

3. นายไตรรัตน์  ทองปลอด   
 สมควร      25  คะแนน 
 ไมส่มควร      -  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน           -  คะแนน 

4. นายสาระ  ล่ำซำ 
 สมควร      24  คะแนน 
 ไมส่มควร      -  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน           -  คะแนน 

5. นางสาวขัตติยา  อินทรวิชัย 

 สมควร      24  คะแนน 
 ไมส่มควร      -  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน           1  คะแนน 

6. นายสุภรัฐ  จิราธิวฒัน์ 

 สมควร      24  คะแนน 
 ไมส่มควร      -  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน           1  คะแนน 

7. พระราชวัชรโพธิคุณ, วิ. (โพธิ์ จนฺทสโร) 
 สมควร        24  คะแนน 

 ไมส่มควร      -  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน           1  คะแนน 

8. นายวัฒนา  สังข์แก้ว 
 สมควร      25  คะแนน 
 ไม่สมควร      -  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน           -  คะแนน 

 
จากการลงคะแนนเสียงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ ผู้ที่ได้รับการ

เสนอชื่อจากคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  จำนวน 8 ราย มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงผ่านเกณฑ์ตามข้อบังคับฯ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังเสนอ ทั้ง 8  ราย 



๔๒ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจำปีการศึกษา 2565  จำนวน 8 ราย   ดังเสนอ  โดยในรายท่ี 7 พระราชวัชรโพธิคุณ, วิ. (โพธิ์ จนฺทสโร) 
ให้เปลี่ยนปริญญา เป็น ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร)  และ
รับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ   
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม  2566  
   นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 229-7/2566  ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 
กรกฎาคม  2566  โดยดำเนินการประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา   ๑3.00 น. 
 
 
 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
        รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


